

Số: /TTr-UBND

Quảng Điền, ngày tháng 7 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc xin ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;

UBND huyện kính trình HĐND huyện cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024, với những nội dung chủ yếu sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Bước vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo sâu sát và toàn diện của Huyện ủy; sự giám sát chặt chẽ của HĐND huyện; sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, cụ thể:

1. Đã thực hiện có hiệu quả đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong vụ, đã vận động chuyển đổi 6,4 ha diện tích lúa sản xuất khó khăn sang trồng sen, nuôi cá và nuôi trồng thủy sản. Mở rộng diện tích gieo trồng các giống cây trồng có năng suất cao và hiệu quả hơn như các giống lạc mới; dưa hấu, dưa gang, ớt ở các xã Quảng Công, Quảng Ngạn. Vận động chuyển đổi 2.357,7 ha (chiếm 56,4%) lúa giá trị thấp sang gieo cấy một số loại giống mới có triển vọng năng suất cao như: Đài Thom 8, HN6, ĐT100, VNR20, HG12, HG244,..., tăng 272,1 ha so với vụ Đông Xuân năm trước. Đã cấp giấy xác nhận mã số vùng trồng với diện tích 71,58 ha ở các vùng sản xuất tập trung, tăng 16,06 ha; mở rộng xây dựng cánh đồng lớn lúa chất lượng với diện tích 519 ha (20 cánh đồng lớn), tăng 48 ha. Mở rộng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP lên 172,63 ha (đã được cấp chứng nhận); diện tích sản xuất theo

tiêu chuẩn hữu cơ 12,8 ha; có 13,74 ha dưa hấu theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm ở Quảng Công. Tiếp tục triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả và thực hiện thử nghiệm một số mô hình sản xuất mới, trong đó nổi bật là mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng xã Quảng Thái với quy mô hơn 1000m², vụ đầu tiên triển khai trồng 4.500 cây, thu hoạch được gần 7 tấn, doanh thu đạt khoảng 230 triệu đồng.

Triển khai thực hiện mô hình nuôi lợn hữu cơ, an toàn sinh học: 09 mô hình/09 hộ; hiện nay có 08 hộ đã nuôi ổn định, 01 hộ đang trong thời gian để trống chuồng để chờ tái đàn. Đang triển khai mở rộng thêm 02 hộ (dự kiến tại vùng trang trại xã Quảng Lợi và Quảng Vinh).

2. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề tiếp tục được duy trì và phát triển. Các ngành nghề, làng nghề, làng nghề truyền thống tiếp tục được duy trì, củng cố và phát triển; tích cực tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của tỉnh để đầu tư phát triển các làng nghề, làng nghề truyền thống. Một số sản phẩm vươn ra thị trường ngoài tỉnh và xuất khẩu, như: sản phẩm mây tre đan, đồ gỗ gia dụng, sản phẩm cơ khí, trang trí nội thất. Một số hợp tác xã nông nghiệp đã sản xuất và cung ứng các sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường. Các loại hình dịch vụ phát triển ngày càng đa dạng, phong phú, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống của Nhân dân. Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chỉ đạo UBND các xã: Quảng Lợi, Quảng Thành triển khai các dự án du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới (thôn Ngụ Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi; thôn Thành Trung, xã Quảng Thành); các xã: Quảng Thọ, Quảng Phú triển khai thực hiện mô hình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025.

3. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai tích cực. Tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng các nội dung tiêu chí đã đạt, tăng thêm năng lực về kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, như thủy lợi và giao thông nội đồng từ các nguồn vốn. Qua rà soát, huyện đạt 5/9 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao (gồm: Quy hoạch, Giao thông, Điện, Môi trường, Chất lượng môi trường sống); còn 04 tiêu chí chưa đạt (gồm: Thủy lợi và phòng chống thiên tai; Y tế- Văn hóa - Giáo dục; Kinh tế; An ninh, trật tự- Hành chính công). Xã nông thôn mới nâng cao: Có 01 xã đạt 19/19 tiêu chí (Quảng Thọ); 01 xã đạt 17/19 tiêu chí (Quảng Phú); 01 xã đạt 14/19 tiêu chí (Quảng Công); 01 xã đạt 13/19 tiêu chí (Quảng An); 03 xã đạt 12/19 tiêu chí (Quảng Vinh, Quảng Thành, Quảng Phước); 03 xã đạt 11/19 tiêu chí (Quảng Lợi, Quảng Ngạn, Quảng Thái). Có 02 thôn La Vân Hạ và Thành Trung đã được UBND huyện công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

năm 2023. Đến nay, trên địa bàn huyện có 8 sản phẩm OCOP; trong đó: có 2 sản phẩm đạt 4 sao (Trà rau má Quảng Thọ và sản phẩm Mây tre đan Bao La); 6 sản phẩm đạt 3 sao (Bún, bánh Ô Sa; Rau Quảng Thành; Đậu phụng ớt tỏi; nước mắm Tân Thành; Bột Macha Rau má và Du lịch cộng đồng Ngư Mỹ Thạnh). Đang tiếp tục đánh giá thêm 1 sản phẩm Gạo Phú Thuận đạt 3 sao. Có 2 sản phẩm tiềm năng 5 sao đang chuyển hồ sơ đề nghị Trung ương đánh giá đạt tiêu chuẩn 5 sao bao gồm sản phẩm: Nước mắm Quảng Công của HTX Tân Thành và sản phẩm Đèn trang trí, rổ rá của HTX Mây tre đan Bao La.

4. Chương trình trọng điểm về phát triển dịch vụ du lịch triển khai tích cực: Số lượng du khách về tham quan trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm là 98.738 lượt khách. Doanh thu hoạt động dịch vụ du lịch ước 6 tháng đầu năm gần 32 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đã cấp phép vui chơi, giải trí dưới nước cho các tập thể, cá nhân kinh doanh dịch vụ thuyền Sup vùng đầm phá Tam Giang. Xây dựng các video bằng công nghệ mô hình hóa 3D và mô hình thực tế ảo tăng cường tại các điểm du lịch cộng đồng, công viên và các di tích lịch sử, làng nghề trên địa bàn huyện.

5. Công tác quản lý, điều hành dự toán ngân sách nhà nước được thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách. Công tác quy hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng và giải phóng mặt bằng được triển khai tích cực, bảo đảm kế hoạch đề ra.

6. Văn hoá - xã hội có nhiều chuyên biến tích cực. Đã tổ chức thành công Lễ hội Sóng nước Tam Giang năm 2024 và chuỗi các hoạt động hưởng ứng Lễ hội Festival Huế 2024. Chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng mũi nhọn tiếp tục được nâng lên. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm triển khai. Hiện nay, toàn huyện có 42/48 trường được đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 87,5%. Trong đó: Mầm non có 12/16 trường, đạt tỷ lệ 75%; Tiểu học có 18/18 trường, đạt tỷ lệ 100%; THCS có 10/11 trường, đạt tỷ lệ 90,09%; THPT có 02/03 trường, đạt tỷ lệ 66,67%; có 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt tỷ lệ 2,08%. Các chính sách xã hội và vấn đề an sinh xã hội được giải quyết khá tốt. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, xuất khẩu lao động được quan tâm. Công tác y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình có nhiều cố gắng.

7. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm được đẩy mạnh. Hoàn thành công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã (Quảng Phú, Quảng

Phước, Quảng Vinh).

8. Công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số được triển khai và thực hiện nghiêm túc, thường xuyên chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban nghiêm túc tổ chức thực hiện các hoạt động rà soát, đơn giản hóa các TTHC.

9. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tiếp tục được nâng lên. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, nhất là việc cải cách thủ tục hành chính. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước ngày càng được quan tâm. Chất lượng hoạt động của Trung tâm hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã ngày càng được nâng lên. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm và thực hiện tốt. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được đẩy mạnh. Công tác thanh tra được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm được tăng cường.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nổi lên, đó là: Chương trình xây dựng nông thôn mới có chiều hướng chững lại. Thu hút đầu tư và huy động vốn đầu tư phát triển ngoài ngân sách còn nhiều khó khăn. Kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đạt rất thấp, không đảm bảo nguồn lực đầu tư theo kế hoạch đầu tư công đã phê duyệt và thực hiện các chương trình, công trình trọng điểm. Thu ngân sách đạt thấp so với kế hoạch đề ra. Tình hình tranh chấp, khiếu nại trên lĩnh vực đất đai, đặc biệt là tranh chấp quyền sử dụng đất trong nội bộ gia đình người dân có chiều hướng gia tăng. Trình độ, năng lực thực thi công vụ của một số cán bộ, công chức có mặt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2024, tạo tiền đề cho việc triển khai thực hiện kế hoạch 05 năm 2021-2025, trong 6 tháng cuối năm 2024, cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục rà soát các các chỉ tiêu, chương trình trọng điểm, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã đề ra trong Nghị quyết số 15-NQ/HU, ngày 08/12/2023 của Huyện ủy về “*phương hướng, nhiệm vụ năm 2024*” để đôn đốc tiến độ thực hiện. Trong đó, tập trung vào các chỉ tiêu còn đạt thấp; nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao,... để tập trung chỉ đạo đạt kế hoạch đề ra.

2. Tích cực triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 30/12/2022 của Huyện ủy về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tập trung đôn đốc, hướng dẫn 04 xã: Quảng Phú, Quảng Công, Quảng Vinh, Quảng An rà soát các tiêu chí xã nông

thôn mới nâng cao; đề xuất các giải pháp phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2024. Tiếp tục xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu theo kế hoạch.

3. Chỉ đạo tăng lợi sản xuất vụ Hè Thu 2024; triển khai trồng rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày vụ Đông gắn với thích ứng biến đổi khí hậu. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các dự án, mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; mô hình nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới; mô hình sản xuất thuộc chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tăng cường mở rộng liên kết với các doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất theo hướng doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm đầu ra.

Tập trung tái đàn, tăng đàn theo các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi hữu cơ, mô hình có liên kết theo chuỗi giá trị ở các vùng được quy hoạch; kêu gọi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư các mô hình chăn nuôi mới có hiệu quả, tác động tích cực đến kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng nuôi xen ghép, gối vụ, vượt lũ gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh cho các đối tượng nuôi. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát việc khai thác thủy sản hủy. Hoàn thành đăng ký tàu cá vùng biển và đằm phá theo quy định.

4. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch. Tập trung chỉ đạo hoàn thành điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện, điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Sịa, quy hoạch chung đô thị mới Vĩnh Tu, quy hoạch phân khu đô thị Thanh Hà và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Quảng Lợi. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn lập Quy hoạch chi tiết rút gọn đối với các điểm dân cư xen ghép để tạo quỹ đất đấu giá. Xây dựng Quy hoạch tổng thể hệ thống thoát lũ trên địa bàn huyện.

5. Triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu tăng thu ngân sách, tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách và bảo đảm các nhiệm vụ chi năm 2024; đẩy mạnh tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo kế hoạch thu ngân sách năm 2024. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc tăng cường các giải pháp điều hành chi ngân sách chặt chẽ, phù hợp với khả năng thu ngân sách của địa phương, cắt giảm các khoản chi không thực sự cần thiết để tiết kiệm chi ngân sách.

Chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công theo các mốc thời gian giải ngân quy định; cam kết về khối lượng, tỷ lệ giải ngân và lựa chọn nhà thầu thi công, khởi công dự án. Chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ

khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, kịp thời xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao.

Rà soát kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách huyện 2024, có điều chỉnh, bổ sung, đình hoãn dự án phù hợp theo dự kiến kế hoạch đấu giá đất năm 2024. Tiếp tục tranh thủ, huy động các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh, chỉnh trang, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới theo tinh thần các Nghị quyết, kết luận chuyên đề của Huyện ủy khóa XIV.

6. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 07-NQ/HU, ngày 17/6/2022 của Huyện ủy khóa XIV về phát triển dịch vụ huyện Quảng Điền đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tập trung triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện và mô hình chuyên đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo rà soát các doanh nghiệp, cơ sở có các sản phẩm đạt chuẩn về an toàn thực phẩm, sản phẩm OCOP tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch nhằm kích cầu phát triển du lịch ở khu vực đầm phá Tam Giang; rà soát, tổ chức lập quy hoạch chi tiết các khu dịch vụ du lịch ven biển để có cơ sở lập thủ tục đấu giá cho thuê đất phát triển dịch vụ du lịch theo đúng quy định gắn với công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Khuyến khích các hộ kinh doanh tại các bãi biển đầu tư cơ sở vật chất nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch.

Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Kết luận số 367-KL/HU ngày 31/10/2022 của Huyện ủy về tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề đến năm 2025. Hoàn thành quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Quảng Lợi và tranh thủ nguồn lực đầu tư cơ bản hạ tầng thiết yếu để kêu gọi các nhà đầu tư vào hoạt động tại cụm. Tiếp tục nghiên cứu phương án, quy trình, cơ chế, chính sách hỗ trợ để di dời cụm công nghiệp An Gia khi hết hạn thuê đất theo đúng quy định.

7. Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, bảo đảm an sinh xã hội. Đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu của năm 2024. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; làm tốt công tác y tế dự phòng, chủ động công tác phòng, chống và kiểm soát các dịch bệnh nguy hiểm. Đẩy mạnh thực hiện phát triển Ngày Chủ nhật Xanh. Thực hiện tốt các chính sách xã hội và an sinh xã hội, chăm lo đời sống của Nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo

tinh thần Kết luận số 398-KL/HU, ngày 20/4/2023 của Huyện ủy. Tổ chức thành công giải chạy Half Marathon Quảng Điền lần thứ II, năm 2024.

8. Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Chủ động nắm chắc tình hình ở cơ sở ngay từ khi mới phát sinh, không để xảy ra tình huống phức tạp, bị động, bất ngờ, “điểm nóng”; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nêu cao cảnh giác, không nghe theo các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống, kiềm chế và đẩy lùi các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo.

Trên đây là nội dung chủ yếu về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, UBND huyện kính trình HĐND huyện xem xét, cho ý kiến./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT và UVUBND huyện;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Lãnh đạo VP+CVKT;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Bảo